
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า)  เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, 
สยามรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, เนช่ันออนไลน์, การเงินการธนาคารออนไลน์, innnews)  
     - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์สื ่อมวลชนหลังเสร็จสิ ้นภารกิจ การเข้าร่วมประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมไปถึงโรคอุบัติใหม่ ว่า สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชนถูกจำกัด หรือได้รับการ
ดูแลเยียวยาอย่างไม่ทั่วถึง ประเทศไทยโชคดีที่มีระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง แต่ โลกมีการเคลื่อนไหวของประชากรจำนวน
มาก สหประชาชาติจึงควรเข้ามาเป็นเจ้าภาพเพื่อแน่ใจว่าทุกประเทศ มีระบบ health care ที่ดีเหมือนประเทศไทย ขณะที่
ไทยเองยังไม่หยุดยั้ง ยังยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อทำให้คนไทยสบายมากข้ึนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข 

- 

ไทยประกาศเวทียูเอ็น ยุติ "วัณโรค" ในปี 78 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thecoverage) 
     -นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประกาศในเวทียูเอ็น ว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยน
ผ่านจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค วัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยและวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาวัณโรคตำ่ โดยมีระบบหลักประกันสุขภาพเป็นกลไกสำคัญ ช่วยคนเข้าถึงตรวจและรักษา ครัวเรือนผู้ป่วยวณั
โรคล้มละลายต่ำกว่าค่าเฉลีย่โลก นำใช้ AI อ่านเอกซเรย์ทรวงอก ช่วยใหต้รวจพบเร็วแม่นยำ ปรับสูตรยาช่วยลดเวลากินยา ได้
กินยาครบโดส ลดวัณโรคดื้อยา มุ่งมั่นท่ีจะยุติวัณโรคให้ได้ภายในปี 2578  

- 

น่านโมเดล 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จดัการ, ข่าวสด, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, linetoday, thebangkokinsight, 
hfocus, chiangmainews) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวภายหลังติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ สสจ.น่าน รพ.น่าน 
และรพ.เวียงสา ว่า น่านเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีประชากร 4.7 แสนคน แต่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ 
สธ.ที่ประกาศเดินหน้าในปี 2567 ในทุกด้าน ตั้งแต่การสนองงานโครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รพ.สมเด็จ
พระยุพราช (รพร.) รพ.เฉลิมพระเกียรติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และสุขศาลาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินการ มีแผนใน
การพัฒนา รพ.แม่ข่าย แบ่งเป็น โซนเหนือ 5 อำเภอ มี รพร.ปัว เป็นแม่ข่าย จะเพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัด ไอซียู ห้องฉุกเฉิน
คุณภาพ การวินิฉัยด้วย CT/MRI, โซนกลาง 7 อำเภอ รพ.น่าน เป็นแม่ข่าย จะยกระดับเป็นศูนย์ความเลิศด้านหัวใจครบวงจร 
มะเร็งครบวงจร และโซนใต้ 3 อำเภอ รพ.เวียงสา เป็นแม่ข่าย จะเพิ่มศักยภาพบริการสาขาหลัก ปฐมภูมิ ทันตกรรม ไอซียู ไต
เทียม วินิจฉัยด้วย CT นอกจากน้ี ยังมีนโยบายคนน่านทุกสิทธิ์รักษาทุกที่ รับบริการได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว พร้อม
ทั้งจับคู่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการให้บริการ ได้แก่ รพ.น่าน – ภูเพียง, รพ.ท่าวังผา – สองแคว และ รพ.นาน้อย - นาหมื่น ซึ่ง
สามารถเป็นต้นแบบเรื่อง one province one hospital และดิจิทัลสุขภาพได้อย่างดี  และมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เป็นเมือง
สุขภาพดี หรือ blue zone ของไทยและเป็นแห่งใหม่ของโลก เป็นน่านโมเดล ขับเคลื่อนมิติการดูแลสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจไปพร้อมกัน 

- 

ชลน่าน'ต้ังเป้าเพ่ิมรพ.ชุมชน 
     สื่อทีน่ำเสนอ :นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ( ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage, linetoday) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล ว่า เหตุผลที่ต้อง
ออกนโยบายนี้ เนื่องจากเห็นวิกฤตในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา คนใน กทม. ทั้งทีม่ีภูมิลำเนาอยู่ใน กทม. และคนท่ีเคลื่อนย้ายเขา้
มาทำงานมีมากถึง 12 ล้านคน จากที่มีในทะเบียนบ้าน 5 ล้านคน เมื่อเกิดภาวะวิกฤตหรือเจ็บป่วยไม่มสีถานบริการรองรับการ
รักษาในระดับทุติยภูมิ ทั้งที่มีรพ.และเตียงจำนวนมาก แต่การจัดระบบยังไม่สอดคล้อง โดยจะสร้าง รพ.หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ที่มีความพร้อม เป็น รพช.ขนาด 120 เตียง เริ่มที่เขตดอนเมือง หากเขตอื่นมีความพร้อมก็จะพัฒนาด้วย จะเป็น
ต้นแบบเสมือน รพ.บ้านแพ้วแห่งที่สอง ส่วนเรื่องความไม่คล่องตัว ความลักลั่นการจัดบริการ จะแก้ปัญหาด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 
      ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 ก.ย. เวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดีสถาบันพระบรม
ราชชนก ซึ่งจะสร้างขึ้นในพื้นที่ ร.พ.ศรีธัญญา ติดกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตศรีธัญญา  

- 

ประจำวันที่ 
24 กันยายน 2566 
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เตรียมคิกออฟ "Care D+" เป็นของขวัญปีใหม่ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.กล่าวถึงการตั้งทีม Care D+ ซึ่งเป็นหน่ึงใน Quick Win 100 วันแรก ว่า โครงการนี้เกิดจาก
ความต้องการให้มีทีมประสานใจระหว่างผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งกว่า 90% 
เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน การไม่สื่อสาร รวมทั้งขาดเทคนิคในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต ทำให้ เรื่องเล็ก
กลายเป็นเรื่องใหญ่ โดย Care D+ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยกระดับ ปรับระบบบริการสาธารณสุข 30 บาทพลัส เป็นนำ
โครงการพยาบาลประชาสัมพันธ์ที่เคยมีตั้งแต่ปี 2534 มาจัดรูปแบบใหม่ โดยจะจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ 
เป็นการ Upskill และ Re-skill นักประชาสัมพันธ์ของ รพ. ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 268 คน เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สสจ. 
รพ. และหน่วยบริการในสังกัด สธ.  373 คนก่อน จากนั้นจะขยายผลไปยังพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลผู้ป่วยนอกที่มี 
10,798 คน โดยจะมีทั้งการอบรมแบบ on site ในกรณีที่แต่ละเขตสุขภาพทำได้ และการอบรมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual online) โดยวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ สื่อสารวิกฤตโดยตรง ทั้งนี้ เชื่อว่า ทีม Care D+ จะ
เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความอุ่นใจ ความเชื่อมั่น ให้กับญาติ ผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ที่ สธ.
จะมอบให้กับประชาชน 

- 

การควบคุมยาสูบ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus) 
     - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 
ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสบู บริเวณสถานท่ีขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. ... 2.
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ 
พ.ศ. ... และ 3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ยกระดับนโยบายด้านสาธารณสุข 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ห่างไกลจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าเสพ
ติดทำลายสุขภาพ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, linetoday, hfocus, acnews) 
     -   นายสันติ พร้อมพัฒน์  รมช.สธ. เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคกก.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสบูแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำข้อเสนอ
ที่ได้จากรายงานผลการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก อาทิ การติดตามการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบูระดับจังหวัดรว่มกับก.มหาดไทย 
การคงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น    ไป
พิจารณาดำเนินการยกระดับนโยบายมาตรการกฎหมายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ พร้อมทั้งให้ก.เกษตรและสหกรณ์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการขับเคลื่อนกลไก
รองรับการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่เหมาะสมต่อไป 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     -นพ. เอกภพ เพียรพิเศษ โพสต์เฟซบุ๊ก เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ. เกี่ยวกับข้อเสนอในการควบคุมยาสูบในหลาย
ประเด็นได้แก่ การกำหนดอัตราภาษี  ภาษียาเส้น การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน  การเพิ่มงบประมาณ เพิ่มคน , การแบน
ส่วนประกอบในบุหรี่,  การลดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษี, การบรรจุยาช่วยเลิกบุหรี่ในชุดสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้คนบางคนบางกลุ่มและบริษัทยาข้ามชาติหรือไม่,การแบนบุหรี่ไฟฟ้า และมาตรการควบคุมยาสูบท่ีผ่านมาไม่มีการ
มองในภาพรวม และขอให้รับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการ และให้กระทรวงที่
เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมสมัชชากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบด้วย อาทิ ก.คลัง ก.พาณิชย์ ฯลฯ ไม่ใช่มีแต่กระทรวง
สาธารณสุขและเอ็นจีโอ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขด้วยข้อมูลวิชาการและวิธีคิดใหม่ ๆ มีการทำงานที่โปร่งใส ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีความสงสัยในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้มีการสรุปไว้ในรายงานของกรรมาธิการการ
สาธารณสุขแล้ว สามารถสั่งการให้มีการสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมได้ 
     ส ื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. มติชน 
     -เสนอบทความ ว่า ในขณะที่ประเทศต่างๆ มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และมีจำนวนประเทศท่ีหา้ม
นำเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้ผลิต  ทำการตลาดล่าเหยื่อ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนซึ่งไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อน ให้มาเสพติดนิโคตินจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ บ่งชี้ถึงพฤติกรรมองค์กรที่ไร้จรรยาบรรณ 
ทำให้อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติและเครือข่ายบริวาร ไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆ  ด้านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้กล่าวใน
การเดินทางไปดูพิธีเผายาเสพติดของกลางที่จังหวัดสมุทรปราการ ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลไทยจึงควรดำเนินการปราบปรามบหุรี่
ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เพราะหลักฐานเชิงประจักษ์คือ การตลาดล่าเหยื่อ ที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนไทย สังคมไทยคงต้องจับ

- 
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ตามองดูว่าการคงไว้นโยบายการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบข้ ามชาติและเครือข่ายบริวาร
แทรกแซงและเปลี่ยนแปลง ด้วยการเฉไฉและเบี่ยงเบนไปจากหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่ 
ศศก.หนุน 'ชลน่าน' ประกาศคืนบางส่วนกัญชาเป็นยาเสพติด 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, news1live, hfocus) 
     -   รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) กล่าวถึงกรณี รมว.สธ.จะเดินหน้าพจิารณา
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จากร่างกฎหมายเดิม ว่า เห็นด้วยให้มีการปรับปรุงกฎหมายมาควบคุมเรื่องของการใช้กัญชา 
กัญชง เป็นการเฉพาะ ไม่อนุญาตให้มีการใช้สันทนาการโดยเด็ดขาด แต่การปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต้องใช้
เวลานาน จึงควรมีการปรับแก้หรือออกประกาศให้นำบางส่วนของกัญชากลับเข้าไปอยู ่ในบัญชียาเสพติดประเภท 5 
เหมือนเดิม ควบคุมตั้งแต่ต้นทาง เพราะปัจจุบันกำหนดให้เฉพาะสาร THC เกิน 0.2% เท่านั้น ที่เป็นยาเสพติด ทั้งๆ ที่ดอก
กัญชาซึ่งมีสารเมานีอ้ยู่ในปริมาณมากกลับไม่ถูกควบคุม 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ ช่อง 3 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ระบุ ประกาศนโยบายเรื่องกัญชาอย่างชัดเจน ยังเน้นย้ำนโยบายกัญชาเพื่อทางการแพทย์
และสุขภาพ ช่วงที่ผ่านมายังคงมีช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม จึงทำให้เกิดการใช้กัญชาอย่างแพร่หลาย 
ยืนยันว่าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชงมาปรับแก้เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยกัญชาจะยังคงต้องใช้เพื่อทาง
การแพทย์เท่าน้ัน 

- 

แนวคิดคัดเด็กเก่งแต่ละจังหวัด ส่งเรียนหมอ  
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, linetoday) 
     - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ.กล่าวในช่วงหนึ่งบนเวทีมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 เมื่อวันท่ี 22 ก.ย.ที่
ผ่านมา ว่า ประชาชนยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ขณะที่ รพ.สต.ยังไม่มีแพทย์ประจำ อยาก
สนับสนุนให้ผลิตแพทย์ไปประจำ 3 คนต่อแห่ง หรือต้องผลิตเพิ่ม 2.5 หมื่นคน ใช้เงินลงทุน 1 แสนกว่าล้านบาท ถ้าเราเริ่ม
วันน้ี จนได้แพทย์ครบต้องใช้เวลาถึง 12 ปี จะใช้นักเรียนแพทย์จากลูกหลานในพ้ืนถ่ิน ตามปริมาณแพทย์ท่ีจังหวัดนั้นต้องการ  
เรียนจบกลับมาทำงานในบ้านในจังหวัด อำเภอ หรือตำบลตัวเอง เพื่อบริการประชาชนในตำบล 
    ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า แม้นโยบายของ รมช.สธ.จะไม่ได้ประกาศเป็น Quick Win แต่อยู่ในนโยบาย
หลัก คือ ต้องมีบุคลากรมาสนับสนุน ท่านออกนโยบายมี 3 แพทย์ประจำ รพ.สต. เป็นความมุ่งหวัง ท่านพูดทุกครั้ง ตนรับด้วย
ใจ พร้อมสนับสนุนเชิงนโยบาย สามารถตอบท่านสันติได้ว่า นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ก็รับ
แนวทางนี้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง แต่อาจจะไม่ใช่ 3 แพทย์ของท่าน อาจจะเป็น 3 หมอก่อนดูแลในพื้นที่คือปฐมภูมิ ท่ีเป็นนโยบาย
เน้นหนัก มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครบทุกครอบครัวก่อน 

- 

ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยจากเกาะ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ) 
     -   นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 11 เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 11 กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความ
ปลอดภัยและการจัดการเมื ่อเกิดภัยในพื้นที่ทางทะเล โดยบูรณาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางบก น้ำ อากาศ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ี
รวดเร็ว ที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ช่วยเสริมศักยภาพ 
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามัน-อ่าวไทย   ล่าสุดได้จัดการซ้อมแผนสถานการณ์สมมติลำเลยีงผู้ป่วย
ฉุกเฉิน พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เมื่อวันที่ 3 -5 ก.ย.ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 3 วัน 3 รูปแบบ ได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการฝึกซ้อมกว่า 20 หน่วยงาน ประมาณ 400 คน โดยหลังเสร็จสิ้นการซ้อม
แผนได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะไปพัฒนางาน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด้วย  

- 

ปม นพ.สุภัทร ถูกสอบวินัย 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     - จากกรณีที่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊กสว่นตัว 
พร้อมรับการตรวจสอบจากหมอชลน่านที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนี้ด้วยตัวเอง ยันมีครบทั้งพยานหลักฐาน พร้อมรับการ
ตรวจสอบภายใต้ความเป็นธรรม อาทิ การสั่งย้าย ปลัดโอภาสไม่ลงนามเอง สั่งผู้ตรวจสุเทพ เพชรมากให้ลงนาม แต่ผู้ตรวจ    
สุเทพเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงไม่ลงนาม ต่อมาผู้ตรวจสุเทพก็ถูกย้าย และส่งผู้ตรวจสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ มาทำการย้าย หลังถูกย้ายมี
การส่งกรรมการลงตรวจสอบรพ.จะนะ 3 ชุด จนนำมาสู่การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงท่ีมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อีกมือดี
ของบุรีรัมย์คอนเน็กชั่นมาเป็นประธานสอบ แต่ตนได้คัดค้านจนถูกเปลี่ยนตัวในที่สุด ทุกเรื่องรองปลัดพงศ์เกษม ไข่มุกด์ คือ
คนลงนามทำการแทนปลัดฯ  ส่วนการสอบวินัยอีก 7-8 เรื่องนั้นก็มีปมประเด็นที่ชัดว่า เป็นการใช้วินัยเพื่อหวังปิดปากทั้งนั้น 

- 

อย.เตือนอันตราย ขนมโรลออน - 
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     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าว
แปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, amarintv, thebetter, ch7, ch3, sanook, linetoday, thaiPBS, nationtv, 
topnews) 
     - เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เตือนขนมรูปแบบโรลออน ที่ไม่ได้รับอนุญาต วางขายท่ัวไป โดยเฉพาะตาม
หน้าโรงเรียน ไม่ควรซื้อมารับประทาน เป็นของลักลอบนำเข้าเสี่ยงได้รับอันตราย ไร้ฉลากภาษาไทย ไม่มีเลข อย. ไม่ทราบสตูร
ส่วนผสม ทั้งผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย ผู้นำเข้าโทษปรับ 2 หมื่น หากพบไม่มีมาตรฐานตามกฎหมายอีก
จำคุก 2 ปี 
กรมอนามัย MOU เครือข่าย ลุยงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, linetoday) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่าย และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย  ลงนาม 
MOU ร่วมขับเคลื่อนสร้างคนไทยสุขภาพดี ตามแนวทาง Lifestyle Medicine ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวช
ศาสตร์วิถีชีวิต และการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในประเทศ พร้อมมอบโล่ให้กับผู้นำด้าน Lifestyle 
Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care 2023   

- 

สรพ.เดินหน้า 3P Safety 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     -เนื่องในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ครั้งที่ 7 พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ย้ำว่า เพื่อสร้างความปลอดภัย 
จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรสาธารณสุข ประชาชน ผู้ป่วยและญาติ ตามหลักการ 3P Safety ช่วยกันพัฒนา
ระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญคือ การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้สร้างความเข้าใจว่าทุกคนมี
ความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ แล้วร่วมมือกันทำงาน พร้อมจัดการประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์  โดย "ศูนย์ปันสุข 
ร่วมกับเครือข่าย ดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยใกล้บ้าน ใกล้ใจ" รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รางวัล The Best 0f Collaboration and 
Network มีการทำงานร่วมกับเครือข่าย พร้อมนำแอปพลิเคชัน Palliative Pansuk, IMC Pansuk, LTC Pansuk และ LAO 
Pansuk เข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดการมารพ. เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ  

- 

ความสำเร็จเทเลเมดิซีน จ.ระนอง 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้ 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นางพนิต มโนการ ผอ. สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่รพ.
ระนอง จ.ระนอง เยี่ยมชมการจัดการระบบสุขภาพแนวใหม่แบบเทเลเมดิซีน กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะ และ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.ระนอง  นอกจากนี้ได้ต่อยอดเทเลเมดิซีนไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะ ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเสียค่าเดินทาง เสียเวลารอพบหมอท่ีรพ. บางครั้งต้องใช้เวลาเกือบท้ังวัน 

- 

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข ปี 67 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     -นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ปี 67 สดช. มี 7 
โครงการสำคัญที่เตรียมขยายผลและต่อยอดโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม สร้างการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดย 1 ในโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างรากฐานด้านความพร้อมดิจิทัลคือการพัฒนาระบบคลาวด์ 
กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน โดยที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และ
การส่งต่อ ช่วยให้ยกระดับคุณภาพการให้บริการ และสนับสนุนให้ รพ.สต. พร้อมมีความปลอดภัยของข้อมูล แพทย์ผู้รักษา
สามารถดูข้อมูลคนไข้ เพื่อให้การรักษาชีวิตของคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว 

- 

ตลาดเขียว จตุจักร 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ 
     - ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลัง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. และกว่า 
20 ภาคีเครือข่ายอาหารสุขภาวะ เปิดพื้นที่เรียนรู ้อาหารสุขภาวะต้นแบบ ตลาดเขียว จตุจักร  ซึ่งจะจัดขึ ้นทุกวันศุกร์ 
ระยะเวลา 4 เดือน เริ่ม 15 ก.ย.-15 ธ.ค. เน้นหลักการสำคัญ 8 เรื่อง 1.พื้นที่กระจายผลผลิตอินทรีย์ อาหารปลอดภัยสู่คน
เมือง 2.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ 3.มีที่มาจากเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง 4.มีมาตรฐานรับรอง PGS หรือออร์แกนิก      
5.ราคาเป็นธรรม 6.พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 7.กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 8.เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างคกก.ตลาด
เขียว เกษตรกร และผู้บริโภค ที่ผ่านมาเกิดต้นแบบตลาดเขียวถึง 88 แห่ง ใน 19 จังหวัด และขยายผลผ่านการขับเคลื่อน

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

นโยบายรพ.าหารปลอดภัย ทำให้เกิดตลาดเขียวในรพ.สังกัด สธ.อีกกว่า 338 แห่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 96,000 ราย 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 114 ล้านบาท  
สมุนไพรรักษาพิษงู  
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, linetoday) 
     - ที่วัดชุมนุมสูง อ.แกลง จ.ระยอง มีชาวบ้านที่ถูกงูกัดหลายคนมารับการรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพรของ  โดยชาวบา้นท่ี
ถูกงูกัดบอกว่า อาการดีขึ้น โดยไม่ได้ไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ที่วัดยังมีแหวนกันงูแจกให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็น
เครื่องเตือนสติในการทำงาน วัดไม่ได้ให้ชาวบ้านเชื่องมงาย ชาวบ้านบางคนบอกว่าเมื่อนำหัวแหวนไปถูบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์
กัดต่อยอาการจะบรรเทาลง ซึ่งเป็นความเช่ือของแต่ละคน ด้านเจ้าอาวาสวัดชุมนุมสูงบอกว่า ภูมิปัญญาในการรักษาพิษงูมีมา
นานหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อชู เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณรอบวัดเป็นป่าเขา เป็นถิ่นที่อยู่ของงู ชาวบ้านที่ถูกสัตว์มี
พิษกัดต่อยก็มักจะมาให้หลวงพ่อชูทำการรักษา ซึ่งสมุนไพรที่ใช้รักษาคือ ว่านนางพิมพ์และสมุนไพรทั้งหมดปลูกไว้ภายใน
บริเวณวัด 

- 

 


